

สรุปข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โทร ๐๒-๒๕๓๓-๕๖๕๒
โทรสาร ๐๒-๒๕๓๓-๕๖๕๓



เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑. โครงการชุมชนเข้มแข็ง

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลนครยะลาได้หาวิธีการตรวจตราและป้องปรามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดยในระยะแรกได้ดำเนินการโครงการชุดปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็ง โครงการวิทยุเครื่องแดง โครงการตาสับปะรด และได้ต่อยอดนวัตกรรมด้วยการจัดทำกิจกรรมเพิ่ม ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ยุทธการหึ่งห้อย (๒) ไชเรนราตรี (๓) กิจกรรมถักทอสายใยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สถิติการเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงและหมดไปในที่สุด

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหในพื้นที่ได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยออกแบบกิจกรรมจากสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ ได้แก่ การรับรู้ถึงทิศทาง เข้าใจบริบท ผู้คน การวางกรอบและข้อเสนอ ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริง โครงการนี้เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเสียสละ มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานเพื่อนำความสันติสุข คืนสู่ยะลา ทำให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมมีความต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดในเชิงปฏิบัติที่เกิดจากประสบการณ์จริง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนมีความรู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น และรู้สึกว่าโครงการนี้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้จากการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่

๒. โครงการศาสนาสัมพันธ์ (Melayu Day @ Yala)

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เทศบาลนครยะลาจึงมีแนวคิดและนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาและทุกวัฒนธรรม โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมซึกพระ ไหว้พระจันทร์ รวมทั้งกิจกรรมมลายูเดีย @ ยะลา

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เป็นนวัตกรรมที่สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินงาน โดยโครงการนี้ได้นำวัฒนธรรมมลายูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ มาเสริมสร้างให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมมลายูอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเกิดความปรองดองและสมานฉันท์ รวมไปถึงยังสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จากการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากคนในและพื้นที่ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน



เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑. โครงการศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต (RANGSIT CITY CONTROL AND COMMEND CENTER) หรือ ศูนย์ RCC

ด้วยในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณ ทำให้เกิดปัญหาหลากหลายประการตามมา เทศบาลนครรังสิตจึงจัดให้มีศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต (RANGSIT CITY CONTROL AND COMMEND CENTER) หรือ ศูนย์ RCC เพื่อรองรับบริบทของการพัฒนาเมือง การบริการประชาชน การอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงเทศบาลได้หลายช่องทางและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

ความโดดเด่นของโครงการ คือ ศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต (RANGSIT CITY CONTROL AND COMMEND CENTER) เป็นศูนย์รวมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเครื่องมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชน มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการท้องถิ่น นำไปสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครรังสิตที่กำหนดไว้ “นครรังสิตนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี ๒๕๖๒”

๒. โครงการศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดกับการแก้ไขปัญหาสุนัขในที่สาธารณะ

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยในอดีต ถือเป็นโรคที่ร้ายแรง ผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันทันที ไมเช่นนั้นอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและตายด้วยอาการทรมาณโดยไม่มีทางรักษาให้หายได้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามุ่งกำจัดต้นเหตุได้ให้อำนาจทำลายสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่มีเครื่องหมายแสดงการฉีดวัคซีน ซึ่งเน้นการป้องกันโรคเพียงอย่างเดียว จึงมีการทำลายสุนัขตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด ชุมชน ประกอบกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์ป้องกันโรคสัตว์ติดต่อถึงคนและการควบคุมสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้เกิดสุขภาพที่เหมาะสมกับเจ้าของสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสาธารณชนทั่วไป เทศบาลฯ จึงตราเทศบัญญัติฯ เป็นเครื่องมือให้เกิดความสมดุลผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงได้จัดทำศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง ๑๒ เพื่อเป็นสถานที่กักสุนัข รอกการขอรับคืนจากเจ้าของ เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้มาขอรับคืน ต้องทำการเลี้ยงดูสุนัขต่อไปแทนการทำลายสุนัขไม่เหมือนในอดีต

ความโดดเด่นของโครงการ คือ การนำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในที่สาธารณะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคติดต่อที่ร้ายแรง ตลอดจนการควบคุมสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้เกิดสุขภาพที่เหมาะสมระหว่างเจ้าของสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสาธารณชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนได้รับการป้องกันโรคติดต่อจากสุนัขจรจัด ตลอดจนการควบคุมสภาวะความเป็นอยู่ในชุมชนให้เกิดสุขภาพที่เหมาะสมระหว่างเจ้าของสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสาธารณชนทั่วไป สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล ซึ่งทำให้ประชาชนดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขเกิดชุมชนอยู่ดีคนมีสุข สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครรังสิต



เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. โครงการทุ่งสงกับการจัดการน้ำเชิงนิเวศด้วยฝายมีชีวิต

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่บนแนวน้ำท่วมหลากบริเวณเชิงเขา ความเอียงลาดทำให้กระแสน้ำไหลเร็ว มีลำคลอง ๔ สาย ไหลผ่านเมืองรวมกันไปออกเป็นสายเดี่ยว ทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมทุกปี ทุกภาคีเครือข่ายของเมืองจึงได้บูรณาการการจัดการน้ำท่วม จนบรรเทาปัญหาได้ แต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำหลากน้อย ระบบนิเวศลำคลองเปลี่ยน พรรณไม้ริมคลองเริ่มหาย สัตว์น้ำลดจำนวนลงหรือสูญพันธุ์ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้นำ “ฝายมีชีวิต” นวัตกรรมของคนลุ่มน้ำท่าดี มาใช้จัดการระบบนิเวศริมสองฝั่งคลอง

ความโดดเด่นของโครงการ คือ มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน ร่วมลงมือทำ ด้วยจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และที่สำคัญผู้ทำต้องมีความอดทน มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อ ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและการประดองกับธรรมชาติ ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช่เหล็ก ซีเมนต์ โดยใช้ฝายเป็นตัวกั้นน้ำ ดินเป็นตัวเก็บน้ำ พรรณไม้และพืชสองฝั่งคลองเป็นตัวเก็บน้ำ และให้น้ำ มีบันไดนิเวศให้สัตว์น้ำและตะกอนทรายข้ามผ่านไปได้ และมีกติการ่วมกันของชุมชน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ช่วยลดระดับความแรงของน้ำในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก ช่วยป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป บรรเทาความเสียหายให้ชุมชนริมสองฝั่งคลอง ไม่ทำให้น้ำท่วมมากขึ้น ตลอดจนสร้างวังปลาชุมชน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ และเกิดความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน

๒. โครงการพลิกถุงพลิกโลก มุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต่ำ

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีประชากรกว่า ๓๐,๐๐๐ คน มีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอย อีกทั้งบ่อฝังกลบขยะที่ก่อสร้างไว้ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลมีประชาชนต่อต้านไม่ยอมให้เปิดใช้งาน จึงต้องนำขยะมูลฝอยไปฝังกลบ ณ บ่อฝังกลบขยะของเอกชน โดยต้องเสียค่าฝังกลบขยะสองล้านบาทต่อปี จากเดิมปริมาณขยะมีถึง ๕๐ ตันต่อวัน เทศบาลได้ดำเนินกิจกรรมในการลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ลดได้จริง ๘.๗ ตันต่อวัน เท่านั้นเอง หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และตัวแทนชุมชนได้ร่วมกันทบทวนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง และกำหนดเป้าหมายต้องลดให้ได้ร้อยละ ๕๐ คือ ๒๕ ตันต่อวัน

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เป็นโครงการที่เปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดในองค์กร โรงเรียน และครัวเรือน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว โดยใช้หลักขยะสามอย่าง คือ ๑.สิ่งที่ใช้ไม่ได้ ๒.ขยะเป็นพิษ ๓.ขยะติดเชื้อ (ส่วนที่เหลือไม่ใช่ขยะต่อไป และคัดแยกกำจัดเองได้ ณ ต้นทาง)

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปฝังกลบได้ร้อยละ ๕๐ คือ จากเดิม ๕๐ ตันต่อวัน เหลือไปฝังกลบเพียง ๒๕ ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะในปี ๒๕๕๙ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๘ ลดลงได้ร้อยละ ๕๒.๒๓ คิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง ๑,๒๑๘,๗๗๐ บาท และเทศบาลได้ใช้เงินดังกล่าวในการพัฒนาด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทางด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบขยะมูลฝอยได้ ๕๗.๕ ตันคาร์บอนต่อวัน หรือเท่ากับ ๒๐,๙๘๗.๔ tonCO₂ ต่อปี และสุดท้ายในการดำเนินงานโครงการเกิดความรักความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชนในพื้นที่ที่สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน



เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. โครงการการจัดระบบบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ปัจจุบันผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในปี ๒๕๕๗ ประชากรทั้งหมด ๓๔,๔๓๗ คน เป็นผู้สูงอายุ ๔,๖๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๙ ผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ จำเป็นต้องดูแลให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงจัดระบบบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน

ความโดดเด่นของโครงการ คือ มีการจัดบริการให้ผู้สูงอายุครบทุกกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ๑.กลุ่มติดสังคม มีกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์” ให้ทำกิจกรรมร่วมกัน ๒.กลุ่มติดบ้าน มีกิจกรรม “กลุ่มสร้างเสริมคุณภาพ” กระตุ้นให้พบปะเพื่อนวัยเดียวกัน ๓.กลุ่มติดเตียง มีกิจกรรม “เยี่ยมดูแลถึงบ้าน” ให้ได้รับความอบอุ่น ความเออาทร ๔.เสียชีวิต มีกิจกรรม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เปี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ช่วยเหลือค่าทำศพกรณีเป็นสมาชิก

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างเหมาะสม ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง มีเพื่อนบ้านคอยดูแลด้วยความเออาทร ได้รับความอบอุ่นทางจิตใจ ทำให้เกิดเกิดสังคมเอื้ออาทรระหว่างผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ตลอดจนมีระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถรองรับผู้สูงอายุที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

๒. โครงการการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากสภาพปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด เพื่อลดความสูญเสียโดยใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและป้องปรามปัญหาการเกิดคดีอาชญากรรมและเหตุอื่น ๆ ในเขตพื้นที่

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ในปี ๒๕๕๙ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ราย



เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

๑. โครงการสองความเหมือนที่แตกต่างสู่หนึ่งเดียวที่ยั่งยืน

(Two distinct similarities towards the sustainability)

เนื่องจากพื้นที่เดิมของเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นมีเพียง ๕.๕ ตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ซึ่งมีพื้นที่ถึง ๕๖ ตารางกิโลเมตร มีการพัฒนาที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าทั้งสองพื้นที่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันแต่เห็นความแตกต่างของการพัฒนาได้อย่างชัดเจนด้วยเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นมีพื้นที่น้อยแต่งบประมาณมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นมีพื้นที่มากกว่า ๑๐ เท่าแต่มีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จึงเกิดความเหลื่อมล้ำทางการพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ด้าน

ความโดดเด่นของโครงการ คือ มีการใช้กลยุทธ์ “WANGNAMYEN HAPPINESS MODEL” ในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนของวังน้ำเย็นมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยการรวมพื้นที่เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นและองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น และผลจากการรวมพื้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมทั่วถึงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. โครงการก้าวแรกแห่งความเชื่อมั่น (First step of confidence)

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นสถานศึกษาแรกเริ่มที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ๓ ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูพร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติของพัฒนาการเด็ก ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยความรักความเข้าใจบุคคลรอบข้างและชุมชน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการเชื่อมโยงหลักสูตรและส่งต่อผู้เรียนที่มีความพร้อมรอบด้านไปยังระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนแห่งความเชื่อมั่น จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมก้าวแรกแห่งความเชื่อมั่น (First step of confidence)

ความโดดเด่นของโครงการ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งในระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน คือ แหล่งเรียนรู้เด็กเล็กสุขสันต์ และได้เลือกแหล่งเรียนรู้ที่สามารถมาเชื่อมโยง คน เงิน งาน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการนวัตกรรมหลักสูตร KIDS ๒ Q PLUS และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๓ แห่งเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ หลักการสร้างเชื่อมั่น ๓ Good ๒ Great

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกก่อนเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาล เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติของพัฒนาการเด็ก โดยมีการนำหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เชื่อมต่อกับโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาในระดับอนุบาล และได้รับการจัดการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่

๑. โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ๓ ดี ๔ เสา

การยกระดับสถานอนามัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นการจัดการระบบสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ตรงกับหลักการ “สร้างนำซ่อม” เกิดขึ้นได้เพราะการมีผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ตำบลดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาพ” ที่ต้องการให้มีโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก การดูแลสุขภาพ โดยองค์รวม จัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม และจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ๑. ปัญหาการเข้าถึงสถานบริการที่ไม่ทั่วถึง คนไข้ในโรงพยาบาลจังหวัดมีจำนวนมาก ๒. จำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลในชุมชนมีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเบาหวาน ความดัน ๓. การดูแลสุขภาพโดยชุมชนยังไม่เป็นระบบชัดเจน

ความโดดเด่นของโครงการ คือ ยกระดับการจัดการบริการสาธารณะอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นฐานการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ใช้แนวคิดโรงพยาบาลคือบ้าน บ้านคือโรงพยาบาล ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชนตำบลดอนแก้วครอบคลุมในทุกมิติ ทุกกลุ่มประชากร ใช้กลยุทธ์ ๓ ดี ๔ เสา คือ บริการดี บริหารดี และสิ่งแวดล้อมดี ภายใต้ ๔ ภาคส่วนคือ อบต.ดอนแก้ว โรงพยาบาลชุมชน ประชาชน และอาสาสมัคร ทั้งนี้มีการจัดทำแผนงานและการบริหารจัดการ มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและญาติ มีกิจกรรมและบริการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม สร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ สามารถแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ ๑. กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้รับการเน้นการพัฒนาการเด็ก ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรม การตรวจร่างกาย การได้รับภูมิคุ้มกัน ๒. กลุ่มวัยทำงาน ได้รับการบริการในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ๓. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการบริการในหน่วยบริการในการฝากครรภ์ ๔. กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการบริการสุขภาพในการเยี่ยมบ้าน การตรวจคัดกรองโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและใจ ๕. กลุ่มผู้พิการ ได้รับการบริการในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพใน การทำกายภาพบำบัด การปรึกษาทางจิตเวช กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับความรู้ ในการปฏิบัติตน กลุ่มญาติได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงจากการสัมผัส

๒. โครงการการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ

นวัตกรรม “นักบริบาลชุมชน (การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ)” ได้มีการต่อยอดการดำเนินงานเดิมจากโครงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ที่พบปัญหาจากการดำเนินงาน ได้แก่ การดูแลไม่ทั่วถึง ญาติผู้ป่วยอาสาสมัครและเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแล ทักษะการให้การดูแลผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุที่ถูกต้อง จึงได้เกิดนวัตกรรม “นักบริบาลชุมชน (การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ)” เป็นการสร้างยกระดับจิตอาสาที่มีอยู่เดิมให้เป็นจิตอาสามืออาชีพ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแล หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง และ ๔๒๐ ชั่วโมง และจัดทำแผนการดูแล การประเมินผู้ป่วยรายกรณี พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนดูแลกันเอง เกิดศูนย์จิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Care Giver Center) เพื่อจัดบริการสุขภาพ และบริการทางสังคมเชิงรุกในชุมชน ภายใต้หลักการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในระดับตำบล

ความโดดเด่นของโครงการ คือ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านแบบองค์รวม ใช้วิธีการ home health care บ้านคือ โรงพยาบาล ที่ดำเนินงานเชิงรุก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการนำใช้ข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่ มีกระบวนการทำงานของเครือข่ายแบบบูรณาการ ทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย อบต.ดอนแก้ว โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนเชียงใหม่ กลุ่มจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขและวัด ที่ร่วมดูแลประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยนำข้อมูลมาร่วมเวทีช่วงกำกับในการรับรู้ข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์ วางเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการร่วมลงทุน ร่วมติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ หากไม่มีการพัฒนาระบบบริหารชุมชน (การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ) หรือ ศูนย์จิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จำนวนผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุที่ต้องการภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไม่ได้รับการดูแล หรือได้รับการดูแล “ตามมีตามเกิด” หรือตามสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นๆ ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เกิดปัญหาครอบครัว ภาวะหนี้สินจากการเจ็บป่วย ผู้ป่วยเสียชีวิตไปพร้อมกับหนี้สินให้กับญาติ เป็นต้น ซึ่งบางรายหากได้รับการดูแลต่อเนืองจะสามารถกลับคืนสู่สังคม และประกอบอาชีพได้ สมาชิกในครอบครัว ก็มีเวลาไปประกอบอาชีพ และดำรงตนในสังคมได้อย่างปกติ



เทศบาลตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๑. โครงการชุดกำจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพ ทางออกเพื่อสุขภาวะของพลังงานทางเลือก

โครงการชุดกำจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพ ทางออกเพื่อสุขภาวะของพลังงานทางเลือกต่อยอดมาจากโครงการหมู่บ้านวิทยาลัยวชิรวิทยานบ้านห้วยบงในปี พ.ศ.๒๕๕๓ที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญให้กับชุมชนในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG ในการหุงต้ม ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จำนวนมาก จึงพัฒนาชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าเพื่อแก้ไขปัญหาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่

ความโดดเด่นของโครงการ คือ การพัฒนานวัตกรรมชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากเหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3) ที่เป็นของเหลือทิ้งจากชุมชนจำนวนมาก และพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของผู้ใช้ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทางเลือกประเภทก๊าซชีวภาพ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานลดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตควบคู่กันไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนที่ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพที่เหลือจากการหุงต้ม สำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น การใช้กับเครื่องสูบน้ำการเกษตร เครื่องบดย่อยพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีอาการพิษเฉียบพลัน คลื่นไส้หายใจขัดต่อเนื่องจากการขาดออกซิเจน หมดสติ และอาจถึงตายได้ถ้ามีความเข้มข้นสูง และชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทำให้ก๊าซชีวภาพสะอาดแก้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใช้ และยังสร้างมูลค่าเพิ่ม จากของเหลือทิ้งที่อยู่ในชุมชน

๒. โครงการปุ๋ยอินทรีย์ + ปูน = สุข

เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำนวนมากผนวกกับราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน จำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำ ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตและรายได้ของเกษตรกรจึงมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลป่าเช่าผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่างๆที่มีจำนวนมาก เพื่อให้สมาชิกใช้และจำหน่ายในราคาประหยัดสำหรับประชาชน และเกษตรกรทั่วไปที่ประสบปัญหาเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร

ความโดดเด่นของโครงการ คือ การพัฒนานวัตกรรมประยุกต์วิธีการผลิตปุ๋ยจากวัสดุทางการเกษตรในการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและสารไล่แมลงอย่างเพียงพอและมีการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถดำเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ตำบลป่าเช่าอันมีหลักการทรงงาน เรื่องการระเบิดจากข้างในที่ประชาชน เป็นผู้คิดตัดสินใจ และทำด้วยตนเองมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับพื้นที่และยังยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ เกษตรกรมีกระบวนการเรียนรู้ จากการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ในการผลิตปุ๋ยรูปแบบต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีการรวมกลุ่มกันในการผลิตสร้างรายได้เสริมจากจำหน่ายปุ๋ย สร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานและมีแหล่งเรียนรู้ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในการเรียนรู้และขยายผลการผลิตได้อย่างเพียงพอ และเกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในราคาประหยัด รวมทั้งมีการทำการเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรกรอินทรีย์มากขึ้น ลดผลกระทบจากการใช้สารเคมี



เทศบาลตำบลเขาย้ายสน อำเภอเขาย้ายสน จังหวัดพัทลุง

๑. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาย้ายสน

เทศบาลตำบลเขาย้ายสน จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาย้ายสน” เพื่อกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่ให้บริการศูนย์ฯ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยได้รับความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดและพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านวัฒนธรรม ด้านอาชีพและการมีงานทำ ด้านการศึกษา สาขาสภาพผู้สูงอายุประจำจังหวัด องค์การทางศาสนา องค์การชุมชน หรืออาสาสมัครทำงานด้านสังคม

ความโดดเด่นของโครงการ คือ ทุนทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เกิดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ข้อเสนอแนะในการขยายผลนวัตกรรมไปสู่ท้องถิ่นอื่น รู้จักนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ในการถ่ายทอดให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่ผ่านจากเวทีประชาคมของผู้สูงอายุ และมีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ทำงานร่วมกันตามความสามารถเฉพาะด้าน เช่น สาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ เป็นการยกระดับและพัฒนารูปแบบการจัดบริการและสวัสดิการสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมการให้เกิดการระดมทรัพยากร และความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเชื่อมโยงคนทุกวัยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์ได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาเกิดความตระหนักต่อคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้สืบทอดต่อไปในชุมชนและทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาย้ายสนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดบริการสาธารณะในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้ครบทั้ง ๕ ระบบ เป็นศูนย์เรียนรู้และสามารถให้หน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ศึกษาดูงานและเรียนรู้ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระบบการดูแลสุขภาพเด็กและระบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยยึดมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ เทศบาลตำบลเขาย้ายสนได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประชาชนชาวบ้าน ผู้ปกครอง นำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการร่วมวางแผนการดำเนินการ ทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถสร้างเครือข่ายได้ ๑๐ เครือข่ายในจังหวัดพัทลุง เพื่อถ่ายทอดกระบวนการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายนั้นเกิดศักยภาพเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาย้ายสนซึ่งเป็นต้นแบบส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาย้ายสนมีศักยภาพจนกลายเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม



เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๑. โครงการระบบสวัสดิการเทศบาลตำบลนาอ้อ

เทศบาลตำบลนาอ้อมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน ๖,๑๕๓ คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมีการลงทุนสูงทุกปี หากปีไหนเกษตรกรขาดทุนต้องกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เนื่องจากการเข้าถึงเงินกู้ในระบบต้องใช้หลักประกันและระยะเวลานาน มีปัญหาเสี่ยงในการตีมูลค่าเงินกู้นอกระบบ ปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของความต้องการมีสวัสดิการที่ดีในการดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการเยียวยา ในอนาคตจะเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข เทศบาลตำบลนาอ้อจึงได้ดำเนินการตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เทศบาลตำบลนาอ้อมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการ สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สร้างความเป็นเจ้าของ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก เกิดจิตสำนึก เกิดความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการสมทบงบประมาณ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกครั้ง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ มีระบบสวัสดิการจำนวน ๑๙ โครงการ ประชาชนในเทศบาลตำบลนาอ้อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน จัดให้มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำที่ดูแลโดยชุมชนเพื่อชุมชนลดปัญหาหนี้นอกระบบ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการเชื่อมโยงแต่ละโครงการให้เป็นระบบเครือข่าย

๒. โครงการการจัดการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาอ้อโดยใช้นวัตกรรม บวร + ท

เทศบาลตำบลนาอ้อได้รับการถ่ายโอนภารกิจจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจำนวน ๒ ศูนย์ จากกรมศาสนาและพัฒนาชุมชน จากการบริหารจัดการที่ดีในการดูแลเอาใจใส่ สนับสนุนงบประมาณต่างๆ อย่างพอเพียงและเสมอภาคกันทำให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจและต้องการให้เทศบาลตำบลนาอ้อดูแลเรื่องจัดการศึกษาของเด็กๆ และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและสามารถแบ่งเบาภาระของชุมชนได้จริงๆ จึงร้องขอให้เทศบาลตำบลนาอ้อจัดตั้งโรงเรียนโดยเปิดรับนักเรียนปีแรกปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็น ๓ ระดับ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ความโดดเด่นของโครงการ คือ เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่เพียงแต่สอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติแล้ว ยังสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการบูรณาการกิจกรรมที่สอนทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ชุมชนทุกช่วงวัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามความต้องการและตามความสนใจ โดยการมีส่วนร่วมของ ๔ องค์กรหลัก คือ บ้าน วัด โรงเรียนและท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ชุมชนได้รับการแบ่งเบาภาระ เกิดชุมชนแห่งความร่วมมือและเอื้ออาทรกัน ชุมชนทุกช่วงวัยได้รับการเอาใจใส่ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด เกิดชุมชนแข็งแรง สันติสุขเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป